

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THƯ VIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN



LƯỢC THUẬT
THÔNG TIN VỀ THÁI NGUYÊN
QUA BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG
Tháng 02 năm 2025

I. CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI	1
II. PHÁP LUẬT	10
III. KINH TẾ	11
IV. VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, THỂ DỤC THỂ THAO	12

Chịu trách nhiệm nội dung:

PHÓ GIÁM ĐỐC
Hà Mai Hiên

Lược thuật, in và phát hành tại:

THƯ VIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
Số 29, đường Bến Tượng, TP. Thái Nguyên
Email: thuvienthainguyen@yahoo.com.vn
Website: thuvien.thainguyen.gov.vn
ĐT: 0280 3855310 - 3856001 - 6253036

I. CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI

1. ANH MINH. Trên 55 tỷ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên / Anh Minh // Lao động. - ngày 05 tháng 02 năm 2025. - tr. 1

Ngày 04/2/2025, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có trên 230.000 công nhân, viên chức, lao động. Trong đó, LĐLĐ tỉnh trực tiếp quản lý với 167.372 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.474 công đoàn cơ sở. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐV, NLĐ dịp Tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025. Theo đó, công đoàn tỉnh tổ chức chương trình Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng, Chợ Tết Công đoàn năm 2025 cho đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà chúc Tết ĐV, NLĐ; tổ chức các hoạt động đưa ĐV, NLĐ về quê đón Tết; tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho ĐV, NLĐ không có điều kiện về quê ăn Tết... Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS cũng đã tổ chức các hoạt động chăm lo ĐV, NLĐ trong dịp Tết, với tổng kinh phí là trên 52,5 tỉ đồng, trong đó kinh phí công đoàn là hơn 27,5 tỉ đồng, kinh phí xã hội hóa gần 25 tỉ đồng... Trong không khí ấm áp của những ngày đầu năm mới, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã gửi lời chúc Tết đến toàn thể công nhân, bày tỏ sự tri ân đối với những nỗ lực của người lao động trong năm qua. Những phần quà ý nghĩa được trao tận tay như lời động viên, khích lệ đoàn viên, NLĐ tiếp tục gắn bó, cống hiến, góp phần vào sự phát triển của doanh nghiệp và địa phương. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của tổ chức Công đoàn đến đời sống, ĐV, NLĐ, đồng thời góp phần tạo động lực để họ hăng say lao động, sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới...

2. HÂN NGUYỄN. Thái Nguyên: 95% công nhân trở lại làm việc sau Tết / Hân Nguyễn // Tiền phong. - ngày 05 tháng 02 năm 2025. - tr. 13

Theo báo cáo của Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên, tính đến trưa ngày 04/2/2025, 95 % đoàn viên, người lao động về quê đón Tết đã trở lại nơi làm việc. Cũng theo Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên, các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh có số lượng công nhân, lao động lớn như công ty Samsung Electronic Việt Nam - Thái Nguyên hay một số doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Yên Bình, Đầm Thụy, Sông Công I, Sông Công II, tỷ lệ “lấp đầy” cũng đạt trên 95%. Chỉ một số ở quê xa xin nghỉ phép và sẽ sớm quay trở lại làm việc. Dự kiến, trong khoảng từ mùng 10 - 15 âm lịch (12/2), công nhân, người lao động sẽ quay trở lại làm việc đầy đủ. Bên cạnh các doanh nghiệp có người lao động ở quê xa về nghỉ Tết, tại các khu công nghiệp của Thái Nguyên, 18 đơn vị vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong dịp nghỉ Tết với số lượng người lao động làm việc khoảng 32.356 lượt người, trung bình khoảng 3.812 người/ngày. Đối với người lao động làm việc trong dịp Tết Nguyên đán, các công ty

thực hiện chi trả tiền lương theo quy định, tổ chức các suất ăn đặc biệt và lì xì đầu năm mới. Trao đổi với Phó giám đốc, đại diện Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo cho biết, đặc thù là đơn vị sản xuất nên số lượng công nhân khoảng 1.300 người vẫn duy trì làm việc theo ca kíp dịp Tết Nguyên đán. Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 230.000 công nhân, viên chức, lao động.

3. THẾ BÌNH. Sớm cấp điện, nước cho người dân các khu tái định cư / Thế Bình // Nhân dân. - ngày 06 tháng 02 năm 2025. - tr. 7

Tỉnh Thái Nguyên đầu tư xây dựng tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc dài hơn 40 km với số vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng. TP. Phổ Yên (Thái Nguyên) được giao làm chủ đầu tư xây dựng 10 khu tái định cư, tổng vốn đầu tư hơn 568 tỷ đồng để bố trí chỗ ở cho khoảng 300 hộ gia đình trong diện giải phóng mặt bằng tuyến đường trên địa bàn. Người dân rất đồng tình, ủng hộ việc triển khai xây dựng tuyến đường, cho nên ngay sau khi nhận tiền bồi thường đất đai, tài sản, các hộ gia đình đã đi thuê nhà, dựng lều ở tạm chấp nhận cuộc sống vất vả, chật chội trong thời gian chờ xây dựng khu tái định cư. Thậm chí, có không ít trường hợp mà thời gian được hỗ trợ tiền thuê nhà đã hết nhưng do khu tái định cư chưa xong, họ đã phải tự bỏ tiền thuê nhà. Đến nay, tuyến đường liên kết vùng Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc đã cơ bản hoàn thành, nhưng tiến độ xây dựng các khu tái định cư để ổn định đời sống người dân thì vẫn không được khẩn trương, rất ráo như giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường. Hầu hết các khu tái định cư chưa được hoàn thiện. Vì thế, dù đã gần hai năm chuyển đến khu tái định cư sinh sống, người dân vẫn chưa được cấp điện, phải kéo nờ điện để sinh hoạt. Cùng với đó, do chưa được cấp nước sinh hoạt từ dự án tái định cư đường liên kết vùng Thái Nguyên-Bắc Giang-Vĩnh Phúc do thành phố Phổ Yên làm chủ đầu tư, người dân tại nhiều khu tái định cư phải tự khoan giếng để lấy nước xây nhà, sinh hoạt. Có nhiều gia đình, số tiền được bồi thường đất đai, tài sản nơi ở cũ, sau khi nộp tiền sử dụng đất, chuyển đến khu tái định cư làm được căn nhà là hết tiền, rồi lại phải bỏ thêm tiền thuê khoan giếng để có nước sinh hoạt. Người dân các khu tái định cư này đang hằng ngày mong muốn chính quyền địa phương sớm giải quyết các vấn đề liên quan để cấp điện, cấp nước sinh hoạt, sớm ổn định cuộc sống cho người dân...

4. B. T. K. Tặng quà Tết cho 36 người có uy tín nhân dịp Tết Ất Ty / B. T. K // Dân tộc & phát triển. - ngày 05 tháng 02 năm 2025. - tr. 5

Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Ty năm 2025, ngày 21/01/2025, Đoàn công tác của huyện gồm đại diện Ban Dân vận Huyện uỷ, Uỷ ban MTTQ huyện, phòng Dân tộc huyện đã tổ chức thăm và tặng quà người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Đoàn đã tới thăm và tặng 36 suất quà

cho 36 đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại 5 xã trên địa bàn huyện, gồm: Tân Hoà, Tân Thành, Tân Kim, Tân Khánh và Bàn Đạt. Tại các xã đến thăm, đại biểu người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được thông tin về tình hình dân tộc tôn giáo, tình hình tội phạm và đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn; Luật Trật tự, an toàn giao thông và những điểm mới theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ngoài ra, các đại biểu được thông tin về kết quả thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc tại địa phương; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị của huyện năm 2024, nhiệm vụ năm 2025...

5. THẢO KHÁNH. Định Hoá (Thái Nguyên): Chú trọng phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số / Thảo Khánh // Dân tộc & phát triển. - ngày 05 tháng 02 năm 2025. - tr. 11

Định Hoá là huyện miền núi khó khăn nhất của tỉnh Thái Nguyên, với tỷ lệ đồng bào người dân tộc thiểu số cao chiếm trên 70%. Thời gian qua, xác định đào tạo và giải quyết việc làm là cơ hội, để người dân thoát nghèo nhanh và bền vững, huyện Định Hoá (tỉnh Thái Nguyên) đã và đang đẩy mạnh triển khai các nội dung Tiểu dự án 4.3 "Hỗ trợ việc làm bền vững" cho lao động nghèo thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2021 - 2025. Với mục tiêu kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ học sinh, thanh niên, người lao động có nhu cầu việc làm được tiếp cận thông tin về lĩnh vực lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, học nghề; tạo sự kết nối trong công tác đào tạo, hướng nghiệp cho các em học sinh khối THPT, đồng thời giúp các em có cơ hội tiếp cận với các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, huyện Định Hoá đã triển khai đồng bộ các giải pháp, như: Tổ chức ngày hội việc làm, dành nguồn lực cho kết nối việc làm; công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn cũng được huyện triển khai, thực hiện có hiệu quả. Ông Phạm Quang Sáng, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên, chia sẻ: Công tác tạo việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện được Huyện ủy - HĐND - UBND xác định là một nhiệm vụ quan trọng, là điều kiện quyết định tới trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Nếu không giải quyết tốt việc làm cho lực lượng lao động sẽ gây ra tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, đó chính là nguyên nhân gây ra đói nghèo, làm cho kinh tế - xã hội chậm phát triển. Chính vì vậy, địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp, nhằm đẩy mạnh và tăng cường việc kết nối cung cầu lao động, đặc biệt là đối với các lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo...

6. HOÀNG ANH LÂM. Phát huy vai trò tổ chức Đảng ở một hợp tác xã / Hoàng Anh Lâm, Thế Bình // Nhân dân. - ngày 08 tháng 02 năm 2025. - tr. 4

Là chi bộ đầu tiên trong khối hợp tác xã sản xuất nông nghiệp của tỉnh Thái Nguyên, Chi bộ Hợp tác xã (HTX) chè Hào Đạt, xã Tân Cương, thành phố Thái

Nguyên luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng Đảng. Chi bộ HTX được thành lập vào ngày 22/12/2022, tất cả 5 đảng viên trước đó đều sinh hoạt ở các tổ chức đảng nơi cư trú. Qua hơn 2 năm hoạt động tích cực, Chi bộ HTX chè Hảo Đạt đã kết nạp thêm một đảng viên mới và một đảng viên chuyển sinh hoạt đảng từ nơi khác về. Giám đốc, Bí thư Chi bộ Đào Thanh Hảo cho biết, vì là Chi bộ đầu tiên trong khối HTX của tỉnh cho nên Chi bộ chưa có mô hình tương tự để học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, nhờ sự hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy địa phương đã giúp chi bộ nâng cao nghiệp vụ công tác đảng. Các đảng viên nhận thức đầy đủ về vai trò tổ chức đảng, trách nhiệm gương mẫu của đảng viên trong tổ chức kinh tế tư nhân, lan tỏa ý thức đảng trong người lao động, nhất là thế hệ trẻ, để phát hiện nhân tố tích cực, bồi dưỡng kết nạp vào Đảng. Chi bộ HTX chè Hảo Đạt luôn xác định vai trò quan trọng trong việc góp phần duy trì sự ổn định và phát triển của HTX, giúp người lao động hiểu rõ hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và trách nhiệm xã hội. Đồng chí Nguyễn Thị Mai Hương, Bí thư Đảng ủy xã Tân Cương cho biết, cùng với hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, các đảng viên trong Chi bộ HTX đều là những nhân tố tích cực, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phát triển Đảng, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. Mô hình du lịch trải nghiệm tham quan đồi chè và quy trình sản xuất, thưởng thức sản phẩm đã thu hút du khách, đồng thời góp phần quảng bá sản phẩm chè Tân Cương nổi tiếng...

7. VŨ DUY. Hành quân về nguồn kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội / Hoàng Vũ Duy // Quân đội nhân dân. - ngày 09 tháng 02 năm 2025. - tr. 2

Ngày 08/02/2025, tại Thái Nguyên, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và Cục Chính trị Quân khu 1 phối hợp tổ chức Chương trình hành quân về nguồn, kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống Thanh niên Quân đội và Ban Thanh niên Quân đội (8/2/1952 - 8/2/2025). Tham dự chương trình có Thượng tá Nguyễn Quang Huy, Phụ trách Trưởng ban Thanh niên Quân đội; Đại tá Dương Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 1; lãnh đạo Sư đoàn 346; cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 246 (Sư đoàn 346, Quân khu 1). Trong chương trình, các đại biểu dâng hương, tham quan Nhà truyền thống Chi đoàn Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội tại Trung đoàn 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1. Tham quan nhà truyền thống Chi đoàn Cứu quốc đầu tiên trong Quân đội, các đại biểu và đoàn viên, thanh niên cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Thanh niên Quân đội, lịch sử Nhà truyền thống Chi đoàn cứu quốc, nhằm bồi đắp truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, khát vọng cống hiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong Quân đội. Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Khu di tích

lịch sử - nơi thành lập Chi đoàn cứu quốc đầu tiên trong Quân đội và Trung đoàn 246 (thôn Đoàn Kết, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên). Tại địa danh lịch sử, đoàn công tác tặng quà Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Phú Xuyên và 7 hộ gia đình ở gần khu vực Khu di tích lịch sử Chi đoàn cứu quốc đầu tiên trong Quân đội và Trung đoàn 246 (thôn Đoàn Kết, xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

8. THẾ BÌNH. Những mái ấm nghĩa tình / Thế Bình // Nhân dân. - ngày 12 tháng 02 năm 2025. - tr. 12

Thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Thái Nguyên đã và đang nỗ lực với quyết tâm chính trị cao, bằng những việc làm thiết thực, phù hợp thực tiễn, cùng lo mái ấm cho hộ nghèo, cận nghèo, phấn đấu cơ bản xóa hết nhà tạm trước tháng 6/2025. Qua rà soát, tỉnh Thái Nguyên hiện còn gần 2.800 hộ gia đình sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là với sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Tỉnh ủy, cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên đang nỗ lực vào cuộc, huy động các nguồn lực để xóa hết nhà tạm trên địa bàn. Cùng với đó, tất cả các cấp, địa phương trên địa bàn tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát do đồng chí bí thư cấp ủy làm Trưởng ban để thống nhất chỉ đạo, phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị với quyết tâm cao, ai có nhiều giúp nhiều, ai có gì giúp nấy. Tinh xác định, mỗi căn nhà làm mới, sửa chữa phải bảo đảm chắc chắn, lâu dài, tránh hình thức; nguồn lực hỗ trợ đã chuẩn bị gần 100 tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó trưởng ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Lê Quang Tiến cho biết, với sự chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương của các cấp ủy, cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đã và đang nỗ lực vào cuộc, phối hợp chặt chẽ cùng nhau để cơ bản xóa hết nhà tạm, nhà dột nát cho người dân theo đúng tiến độ, chất lượng đề ra. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Trịnh Việt Hùng cho biết: "Tinh xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, bài bản, quyết liệt để cơ bản xóa hết nhà tạm, nhà dột nát vào giữa năm 2025, giải quyết một trong những vấn đề thiết yếu đối với người dân trên địa bàn"...

9. VIỆT BẮC. Thái Nguyên kiểm điểm sai sót trong chi trả trợ cấp giáo viên / Việt Bắc // Lao động. - ngày 13 tháng 02 năm 2025. - tr. 5

Báo Lao Động đã nhận được đơn “kêu cứu” của các giáo viên tại huyện Phú Lương về việc bị truy thu tiền trợ cấp một lần đối với viên chức ngành giáo dục công tác tại khu vực có điều kiện khó khăn theo Nghị định 76/2019/NĐ-CP. Việc phải hoàn trả hàng chục triệu đồng sau nhiều năm được lĩnh khiến không ít

giáo viên lâm vào cảnh lao đao. Nhiều nhà giáo phải xoay xở khắp nơi để bù vào khoản tiền trên. Để làm rõ vấn đề này, Phóng viên (PV) đã có cuộc làm việc với Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về việc truy thu chế độ tại huyện Phú Lương. Trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Bùi Thanh Thủy - Chuyên viên chính Phòng Công chức, viên chức (Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên) cho biết, sự việc khởi nguồn khi bà Nguyễn Thị Lan Hương - giáo viên Trường THCS Hợp Thành có đơn khiếu nại liên quan đến chi trả tiền trợ cấp một lần theo Nghị định 76. Sau đó, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ để trả lời khiếu nại công dân. Từ văn bản trả lời của Bộ Nội vụ, trường hợp của giáo viên Nguyễn Thị Lan Hương không thuộc đối tượng được chi trả tiền trợ cấp một lần. Tháng 7/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 1640 về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lan Hương. Theo đó, kết luận bà Hương không thuộc đối tượng nhận trợ cấp một lần theo Nghị định 76. Yêu cầu tổ chức kiểm điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan và tiến hành khắc phục việc chi trợ cấp sai đối tượng. Sau khi tiến hành rà soát, hơn 40 cán bộ, viên chức khác trên địa bàn huyện Phú Lương cũng bị truy thu số tiền đã từng được lĩnh. Tháng 10/2024, UBND huyện Phú Lương có Quyết định số 2341 về việc hủy bỏ 6 Quyết định chi trả tiền trợ cấp một lần theo Nghị định 76. Lý do bởi các cán bộ, viên chức trên không thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng của nghị định. Thẩm quyền ra quyết định chi trả hay thu hồi số tiền trợ cấp một lần này thuộc UBND huyện Phú Lương. Riêng trường hợp của giáo viên Hương có đơn khiếu nại nên Sở Nội vụ mới xác minh, trả lời công dân...

10. SÔNG THAO. Võ Nhai, Thái Nguyên: Tặng 640 suất quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn / Sông Thao // Người cao tuổi. - ngày 14 tháng 02 năm 2025. - tr. 4

Hội Người cao tuổi (NCT) huyện Võ Nhai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2024, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2025. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2024 được Hội NCT tỉnh và Hội NCT huyện khen thưởng. Năm qua, toàn huyện tuyên truyền kết nạp 580 hội viên mới, nâng tổng số lên 8.000 hội viên, đạt tỉ lệ 93,2%. Trên 1.000 NCT từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; 100% NCT được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Phối hợp Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã, thị trấn tổ chức khám sức khỏe định kỳ 2.855 NCT và lập hồ sơ, quản lý theo dõi sức khỏe cho 2.588 hội viên. Hội NCT huyện phối hợp cấp ủy, chính quyền tổ chức chúc thọ, mừng thọ NCT trang trọng, tiết kiệm. Đến thăm hỏi, động viên tinh thần, tặng 640 suất quà, trị giá 620 triệu đồng cho NCT nghèo, NCT hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật, NCT bị ảnh hưởng cơn bão số 3 (Yagi) và lũ lụt hồi tháng 9/2024. Các hoạt động dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, cầu lông, đi bộ, xe đạp, liên hoan văn nghệ diễn ra thường xuyên tạo sân chơi bổ ích, giúp lớp NCT sống vui, sống khỏe, sống hạnh

phúc bên gia đình, con cháu. Bên cạnh đó, NCT gương mẫu, chủ động tuyên truyền, vận động con cháu, gia đình, người thân, dòng họ, các tầng lớp nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quy ước, hương ước của làng, xã... Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2025, Hội NCT huyện tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động chăm sóc NCT, làm tốt công tác chúc thọ, mừng thọ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà NCT nghèo, hoàn cảnh khó khăn, NCT ốm đau, bệnh tật... Phối hợp với các cơ quan, các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt hoạt động trợ cấp xã hội, thăm khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho NCT.

11. QUANG LINH. Ông Đặng Văn Huy làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên / Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 20 tháng 02 năm 2025. - tr. 7

Chiều 19/02/2025, tại Kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; điều chỉnh giao biên chế công chức hành chính, quyết định biên chế sự nghiệp năm 2025 của tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết về việc thành lập, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính thành Sở Tài chính; hợp nhất Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng thành Sở Xây dựng; hợp nhất Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông thành Sở Khoa học và Công nghệ; hợp nhất Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường thành Sở Nông nghiệp và Môi trường; hợp nhất Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ thành Sở Nội vụ; sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND tỉnh; thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc tỉnh, tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước về tôn giáo từ Sở Nội vụ. Sau khi sắp xếp, UBND tỉnh Thái Nguyên có 13 cơ quan chuyên môn... Trong khi chờ văn bản quy định của Trung ương, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ của 2 sở trước khi hợp nhất và tiếp nhận nhiệm vụ giảm nghèo từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cơ cấu tổ chức sau hợp nhất của Sở Nông nghiệp và Môi trường sau hợp nhất có 23 đầu mối, gồm: 7 phòng, 7 chi cục và 9 đơn vị sự nghiệp công lập. Cũng trong chiều 19/02 đã diễn ra Hội nghị Công bố các quyết định về công tác cán bộ và tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Huy Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho ông Đặng Văn Huy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Ông Đặng Văn Huy được bổ nhiệm theo Quyết định số 359/QĐ-UBND ngày 19/02/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian từ ngày 01/3/2025, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm...

12. XUÂN HIỀN. Tỉnh Thái Nguyên: Người cao tuổi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Xuân Hiền // Người cao tuổi. - ngày 22 tháng 02 năm 2025. - tr. 4

Những năm qua, cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng lên. Trong thành tích chung đó có đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên, người cao tuổi (NCT). Hội NCT các cấp phát động và khích lệ hội viên sôi nổi hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng” gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Hội viên NCT gương mẫu thực hiện và tuyên truyền, vận động con cháu, nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ông Nguyễn Tiến Lợi, Chủ tịch Hội NCT tỉnh cho biết: Phát huy kết quả và thành tích đạt được thời gian qua, cán bộ, hội viên NCT Thái Nguyên tiếp tục phấn đấu, lập nhiều kết quả cao hơn nữa, cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội VI Hội NCT Việt Nam đề ra, thiết thực chào mừng kỉ niệm 30 năm thành lập Hội NCT Việt Nam, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương trong năm 2025 và những năm tiếp theo...

13. THẾ BÌNH. Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng: Thái Nguyên Đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở / Thế Bình, Văn Toán // Nhân dân. - ngày 22 tháng 02 năm 2025. - tr. 1

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 585 tổ chức cơ sở đảng, với hơn 98.740 đảng viên, chiếm khoảng 7,46% số dân của tỉnh, đứng vị trí cao so với cả nước về số lượng đảng viên. Để chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, nhiều đại hội đảng bộ điểm cấp cơ sở trong tỉnh đã được tổ chức thành công với nhiều bài học kinh nghiệm. Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên và Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Động Đạt, huyện Phú Lương được Tỉnh ủy Thái Nguyên chọn làm đại hội điểm cấp cơ sở, vừa diễn ra thành công. Cả hai đại hội đều được tổ chức trang trọng, nhiều ứng dụng công nghệ mới được áp dụng thông qua các phần mềm nhận diện khuôn mặt trong quản lý đại biểu và kiểm phiếu, giúp tiết kiệm thời gian, bảo đảm an toàn, chính xác. Các nội dung, chương trình đại hội đều hoàn thành trong không khí dân chủ, sôi nổi... Đến nay, Thái Nguyên cơ bản hoàn thành các đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở. Điểm nổi bật tại các đại hội là báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, khoa học, đổi mới đã giúp đại hội xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ mới phù hợp tình hình đất nước, địa phương, đáp ứng mong mỏi của nhân dân. Các đại hội điểm đảng bộ cấp cơ sở tỉnh Thái Nguyên đã bầu thành công cấp ủy khóa mới, đúng quy trình, định hướng, bảo đảm chất lượng

và cơ cấu. Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Quang Trung cho biết, để làm tốt nội dung này ngoài tập trung cao công tác chỉ đạo đại hội thì việc chuẩn bị nguồn cán bộ từ sớm, từ xa là nền tảng quan trọng. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tạo nguồn tiếp nối các thế hệ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy Thái Nguyên. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 08-ĐA/TU, về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

14. THẾ BÌNH. Thái Nguyên tạo dư địa phát triển mới / Thế Bình // Nhân dân. - ngày 24 tháng 02 năm 2025. - tr. 7

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-TW, ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến đường liên kết vùng. Qua đó, tạo không gian phát triển mới, thu hút đầu tư công nghiệp, đô thị, dịch vụ để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ba năm trở lại đây, tỉnh Thái Nguyên tập trung nguồn lực, khẩn trương triển khai các dự án giao thông trọng điểm ở khu vực phía nam. Nổi bật là đường liên kết các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc (đồng thời kết nối với đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên) dài hơn 40 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng; đầu tư hoàn thiện đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội đoạn qua huyện Phú Bình kết nối với tỉnh Bắc Giang và đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng. Theo Trưởng ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên Bùi Tiến Chính, các đơn vị thi công hoàn thành hai dự án giao thông có tính chất kết nối vùng, liên kết tỉnh này và đưa vào sử dụng từ đầu quý II/2025, vượt tiến độ đề ra từ 3 - 6 tháng. Việc hoàn thành sớm các công trình sẽ tạo dư địa mới để tỉnh thu hút đầu tư, đẩy mạnh tiến độ xây dựng, khai thác các công trình, dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp, khu đô thị, dịch vụ trong khu vực... Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Việc tạo ra dư địa, không gian phát triển mới để thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ là cơ sở rất quan trọng để tỉnh Thái Nguyên bước vào giai đoạn tăng trưởng GRDP hai con số, trong đó năm 2025 tăng trưởng 10,5% và thu hút 100.000 tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội”. Để phát huy hiệu quả các tuyến đường liên kết, kết nối vùng, tăng cường hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế của các địa phương, tỉnh Vĩnh Phúc cần sớm đầu tư đoạn tuyến kết nối với đường liên kết Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc; tỉnh Bắc Giang cần đầu tư đoạn tiếp theo của đường vành đai 5 vùng Thủ đô Hà Nội để kết nối với tỉnh Thái Nguyên...

15. Tỷ lệ trưởng xóm, tổ dân phố là đảng viên đạt 73,6% // Nhân dân. - ngày 26 tháng 02 năm 2025. - tr. 11

Thực hiện Đề án số 07-ĐA/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2021-2025, trong đó có chỉ tiêu “phấn đấu đến cuối năm 2025, trên 90% trưởng thôn, xóm, tổ dân phố là đảng viên”, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở của huyện Phú Bình đã tập trung chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp tổ chức thực hiện. Đến nay, toàn huyện có 203/276 xóm, tổ dân phố có trưởng xóm, tổ dân phố là đảng viên, đạt 73,6%.

II. PHÁP LUẬT

16. PHÙNG MINH. Trò đồ đen trá hình, lợi dụng không gian lễ hội Xuân ở Thái Nguyên / Phùng Minh // Lao động. - ngày 13 tháng 02 năm 2025. - tr. 8

Lợi dụng không gian lễ hội tại đền thờ vua Lý Nam Đế, các trò đồ đen, ăn thua bằng tiền trá hình, núp bóng vui chơi có thưởng xuất hiện ngày càng nhiều. Ghi nhận của Phóng viên (PV) tại Lễ hội đền thờ vua Lý Nam Đế, chỉ cần đến gần, các chủ gian hàng lập tức chèo kéo người chơi với các mỹ từ “vui chơi có thưởng”, “chơi vui lấy may đầu Xuân”. Qua quan sát của PV, các trò chơi có mặt tại hội Xuân có thể kể đến như bầu cua, lắc xúc xắc, phi tiêu nhận thưởng. Đáng nói, nhiều người không tham gia chơi nhưng chấp nhận đặt cược, ăn theo người chơi. Mỗi lượt chơi, người ở bên ngoài, không tham gia trò chơi cũng xuống tiền cược theo từ vài chục nghìn đồng đến cả triệu đồng. Tại đây, trò chơi hút khách nhất chính là ném phi tiêu. Du khách đặt cược các “cửa” lớn nhỏ rồi tính điểm để ăn tiền. Nếu ném được nhiều điểm là cửa lớn, ít là cửa bé. Nhiều du khách đốt tiền vào các trò chơi đồ đen dẫn đến cháy túi. Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Ngô Ngọc Tâm, Chủ tịch UBND phường Tiên Phong (TP. Phổ Yên) cho biết, trong các lễ hội địa phương đã quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an ninh trật tự. Thành phố đã thành lập ban tổ chức lễ hội. Phường đã triển khai, quán triệt giao cho công an, quân sự xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự. Kiên quyết xử lý các trường hợp đánh bạc dưới mọi hình thức. Nhiều trường hợp chỉ vui chơi có thưởng chứ không có liên quan đến đánh bạc. Không rõ ràng là đánh bạc nên khó có thể xử lý...

17. A. QUỲNH. Hai ông cháu đang xem tivi thì ô tô lao vào nhà / A. Quỳnh // Công an nhân dân. - ngày 18 tháng 02 năm 2025. - tr. 7

Ngày 17/02/2025, Công an TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết đang điều tra làm rõ vụ việc nữ tài xế điều khiển xe ô tô lao thẳng vào nhà dân trên địa bàn. Trước đó, khoảng 20h03' ngày 16/02, tại đường Quốc lộ 1B cũ, thuộc Tổ dân phố Gia Bảy, phường Đồng Bẩm, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ TNGT. Xe ô tô mang BKS 20A-250.10 do bà Đỗ Việt Anh (SN 1974), trú Phố Trung Kiên, Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên điều khiển, đi từ ngõ 847 đường quốc lộ 1B cũ sang đường. Do không làm chủ tốc độ đã đâm vào nhà số 910 của gia đình ông T.Đ.B (SN 1971), trú

Tổ dân phố Gia Bảy. Theo clip lan truyền trên mạng xã hội, thời điểm xe ô tô của bà Việt Anh lao vào nhà, ông B và cháu trai đang ngồi xem tivi, bất ngờ ô tô lao vào làm vỡ cửa. Ông B chạy ra giữa nhà xem thì bị xe đẩy vào phía trong khoảng 2m, còn cháu bé ngồi trên ghế sát tường bên trái nên không bị ảnh hưởng. Rất may cú đâm nhẹ và ông B tránh được nên không bị thương. Công an TP. Thái Nguyên đã triệu tập nữ tài xế Đỗ Việt Anh đến CQĐT làm rõ sự việc. Được biết, tại thời điểm gây tai nạn, bà này không sử dụng rượu, bia.

III. KINH TẾ

18. Thái Nguyên dự kiến trồng mới, trồng lại 350ha chè // Nhân dân. - ngày 12 tháng 02 năm 2025. - tr. 11

Để phục vụ trồng mới, trồng lại chè vụ xuân năm 2025, từ cuối năm 2024, ngành Nông nghiệp đã tổ chức kiểm định và chứng nhận trên 19 triệu cây chè giống đủ tiêu chuẩn xuất vườn để trồng mới; kiểm tra, đánh giá tình hình khai thác, sử dụng 18 cây chè đầu dòng và 14 vườn chè đầu dòng... Tính đến nay, toàn tỉnh đã có trên 22.100ha chè bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng. Năm 2024, sản lượng chè búp tươi của tỉnh đạt xấp xỉ 273.000 tấn, bằng 101,65% kế hoạch, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Diện tích trồng mới, trồng lại chè đạt 432ha, bằng 109,36% kế hoạch (trong đó trồng mới 68ha, trồng lại 364ha). Cùng với đó, diện tích chè được cấp chứng nhận VietGAP, hữu cơ trên địa bàn tỉnh ngày một tăng lên, đến nay đạt trên 5.900ha, vượt gần 8% so với kế hoạch.

19. NGUYỄN HOÀN. Khu công nghiệp Sông Công II mở rộng, gia tăng cơ hội việc làm / Nguyễn Hoàn // Lao động. - ngày 21 tháng 02 năm 2025. - tr. 4

Với tổng vốn đầu tư hàng nghìn tỉ đồng, Dự án Khu công nghiệp Sông Công II giai đoạn 2 đang được triển khai tại TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và hứa hẹn tạo ra hàng nghìn việc làm, đáp ứng nhu cầu lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 (Khu công nghiệp Sông Công II), được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 7.3.2024. Thời hạn hoạt động là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận. Được triển khai trên quy mô diện tích đất 296,24ha ở TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỉ đồng. Dự án gồm hai khu vực: khu số 1 rộng 175,52ha thuộc xã Tân Quang và một phần xã Bá Xuyên; khu số 2 rộng 120,72ha thuộc xã Bá Xuyên và một phần xã Tân Quang. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Viglacera Thái Nguyên. Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Dương Đức Hạnh - Phó Chủ tịch UBND xã Bá Xuyên - cho biết, hiện nay dự án khu công nghiệp Sông Công II đang trong giai đoạn chuẩn bị để khởi công, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2025. Đây là một trong những dự án trọng điểm tại địa phương, với kỳ vọng khi hoàn thành sẽ góp phần rất lớn trong việc thay đổi diện mạo kinh tế

vùng, tạo và giải quyết việc làm cho người lao động, qua đó nâng cao đời sống nhân dân khu vực...

IV. VĂN HÓA, GIÁO DỤC, Y TẾ, THỂ DỤC THỂ THAO

20. Thái Nguyên đầu tư xây mới 1.696 phòng học // Nhân dân. - ngày 05 tháng 02 năm 2025. - tr. 11

Thực hiện Đề án “Bảo đảm cơ sở vật chất cho các trường mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025”, ngành Giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thành phố tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, sách giáo khoa, đồ dùng dạy học. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư trên 2.273 tỷ đồng xây dựng trường lớp học và mua sắm trang thiết bị dạy học. Số kinh phí trên được dành để đầu tư xây mới 1.696 phòng học, 1.070 phòng chức năng và các công trình phụ trợ; mua sắm 4.397 bộ máy tính, 3.877 bộ thiết bị tối thiểu và đồ chơi ngoài trời, 11.619 bộ thiết bị dạy học khác.

21. HÀ VÂN. Hội báo Xuân Ất Ty: Rộn ràng đậm sắc Xuân... / Hà Vân // Nhà báo & công luận. - ngày 14 tháng 02 năm 2025. - tr. 1

Những ngày qua, trên mọi miền của Tổ quốc, như thông lệ thường niên, Hội báo Xuân đã, đang diễn ra rộn ràng tại nhiều địa phương với đa dạng các sắc màu tươi mới, các cuộc triển lãm, trưng bày, chằm bìa báo Xuân đan xen cùng các lễ hội văn hoá, tôn vinh tác giả, tác phẩm đoạt giải... Tất cả dường như đang tạo nên một khởi đầu cho xuân mới, trước thềm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Tại Quảng trường ATK Định Hoá, Thái Nguyên, sáng ngày 07/2/2025 (tức ngày 10 tháng 1 âm lịch), các nhà báo, hội viên, công chúng báo chí cả nước và người dân địa phương đã nô nức có mặt... Năm nay, Hội báo Xuân Ất Ty tại Thái Nguyên được tổ chức cùng Lễ hội Lồng Tồng thực sự tạo nên dấu ấn khó quên. Các hoạt động tại đây vô cùng sôi động, không chỉ trưng bày các ấn phẩm đặc sắc mà còn có khu vực giới thiệu và trình diễn văn hóa trà tại trại Thương trà; Không gian giới thiệu văn hóa các dân tộc ATK Định Hoá, những nét văn hoá đặc trưng và giới thiệu văn hóa vật thể, phi vật thể, giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, ẩm thực của huyện Định Hoá... Không gian của ngày hội được mở rộng, đa dạng sắc màu. Chia sẻ về sự đổi mới của sự kiện năm nay, nhà báo Nguyễn Bảo Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên cho biết, năm 2025 là năm đánh dấu mốc son đặc biệt của báo chí Việt Nam, kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Để ghi dấu ấn, ngay từ cuối năm trước, Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân và trao đổi với lãnh đạo huyện Định Hoá để tổ chức hoạt động ý nghĩa này. Hội Nhà báo tỉnh tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu báo chí, thu hút nhân dân và du khách thập phương quan tâm đến với lễ hội, đến với ATK Định Hoá, làm phong phú các hoạt động chào xuân mới trên quê hương cách mạng...

22. HỒ LÀI. Phát huy hiệu quả nội dung giáo dục địa phương / Hồ Lài, Phương Thảo // Giáo dục & thời đại. - ngày 15 tháng 02 năm 2025. - tr. 12

Giáo dục địa phương (GDĐP) là nội dung bắt buộc của Chương trình GDPT 2018. Lần đầu tiên được đưa vào giảng dạy như một môn học chính thức, nội dung tài liệu dạy học do mỗi địa phương xây dựng, biên soạn với sự tham gia góp ý, sáng tạo của nhiều giáo viên, chuyên gia, nghệ nhân... đã đem lại hiệu ứng tích cực trong việc giữ gìn và phát triển văn hóa truyền thống. Tại Trường THPT Bình Yên, huyện Định Hóa (Thái Nguyên), việc giảng dạy về lịch sử địa phương nhận được sự quan tâm, thu hút của học sinh. Thầy Nguyễn Thanh Thùy - giáo viên môn Lịch sử, Trường THPT Bình Yên chia sẻ: Tài liệu giảng dạy cho chương trình GDĐP rất phong phú, đa dạng, bao gồm cả tài liệu in và điện tử. Điều này giúp giáo viên có nhiều lựa chọn để thiết kế bài học hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh. Tài liệu giảng dạy thường gắn liền với thực tiễn cuộc sống, giúp học sinh dễ hiểu và áp dụng kiến thức vào thực tế. Ngoài ra còn cung cấp kiến thức cơ bản, nâng cao, giúp học sinh có thể phát triển kiến thức, kỹ năng. Đối với huyện Định Hóa - một trong những địa phương có bề dày về lịch sử, quá trình giảng dạy GDĐP sẽ có nhiều nguồn tài liệu quý giá, giáo viên giảng dạy có thêm kinh nghiệm, kiến thức sâu rộng. Giảng dạy lịch sử địa phương giúp gắn kết học sinh với cộng đồng, để các em hiểu rõ hơn quê hương và truyền thống của quê hương mình, tăng cường ý thức bảo tồn di sản văn hóa và lịch sử địa phương. Ngoài giảng dạy theo tài liệu được biên soạn, giáo viên còn thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khóa giúp học sinh được trải nghiệm và tìm hiểu về lịch sử địa phương trực tiếp và thú vị hơn...

23. Thái Nguyên chọn tiếng Anh là môn thi thứ ba vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 // Nhân dân. - ngày 19 tháng 02 năm 2025. - tr. 11

Ngày 14/02/2025, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên công bố lựa chọn môn thi thứ ba trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025 - 2026. Tại kỳ thi này, các thí sinh sẽ thi 3 môn, gồm: Toán, Ngữ Văn và tiếng Anh. Nội dung thi nằm trong chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, chủ yếu là lớp 9. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thông tin công khai, phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh; tổ chức ôn tập, chuẩn bị đầy đủ điều kiện tốt nhất để Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 đạt hiệu quả.

24. THẢO PHƯƠNG. Tập trung trí lực xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi / Thảo Phương // Giáo dục & thời đại. - ngày 21 tháng 02 năm 2025. - tr. 3

Từ ngày 20/02 - 23/02/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn xây dựng câu hỏi thi, đề thi phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình GDPT 2018 tại Thái Nguyên. Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Phạm Ngọc Thương; lãnh đạo Cục Quản lý chất lượng, Vụ Giáo dục Trung học, Vụ Giáo dục Thường xuyên. Về phía Đại học Thái Nguyên có

PGS.TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên; đại diện trường Đại học Sư phạm; cùng các chuyên gia, giáo viên từ các tỉnh trên cả nước. Tại chương trình, đại diện Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) thông tin: Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa, Kỳ thi tốt nghiệp THPT theo Chương trình GDPT 2018, định hướng đánh giá năng lực người học lần đầu tiên sẽ diễn ra. Đây là một Kỳ thi cấp quốc gia đặc biệt quan trọng do đó, tất cả các công tác liên quan đến kì thi tốt nghiệp THPT 2025 đã được chuẩn bị theo tinh thần từ sớm, từ xa, khoa học, kết nối và đặc biệt không chủ quan. Riêng công tác đề thi được xem là một trong những nội dung trọng tâm nhất...

25. QUANG LINH. Phát hiện nhiều sai phạm tại Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Thái Nguyên / Quang Linh // Nông nghiệp Việt Nam. - ngày 24 tháng 02 năm 2025. - tr. 14

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên vừa kết luận nhiều sai phạm xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên như: chưa rà soát các chính sách, nhiệm vụ được phê duyệt, chưa sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi, dẫn đến tình trạng hủy bỏ nhiều nhiệm vụ chi quan trọng... Về việc điều chỉnh dự toán và hủy bỏ dự toán, trong năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phải hủy bỏ dự toán trên 57 tỷ đồng, gồm 40 nhiệm vụ không thực hiện và 84 nhiệm vụ thực hiện không hết dự toán. Trong đó, nhiệm vụ “mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 7, lớp 10” không thực hiện nên không đảm bảo lộ trình, không đáp ứng được việc đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GD-ĐT. Theo trình bày của Sở Giáo dục & Đào tạo, do nhiều danh mục sản phẩm mới chưa phổ biến, chưa có sẵn trên thị trường, việc thu thập dữ liệu để so sánh giá thẩm định hạn chế, chưa có cơ sở để tổ chức đấu thầu. Đến năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục hủy bỏ dự toán hơn 17,4 tỷ đồng, gồm 37 nhiệm vụ không thực hiện và 79 nhiệm vụ thực hiện không hết dự toán... Trước những tồn tại trên, Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thu hồi số tiền hơn 123,5 triệu đồng nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Thái Nguyên. Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân, tập thể liên quan. Đồng thời, tăng cường công tác phổ biến, quán triệt pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống lãng phí, tiêu cực. Chỉ đạo công tác xây dựng, phân bổ và thực hiện dự toán chi theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tiết kiệm ngay từ khâu xây dựng dự toán, quản lý chặt chẽ các khoản chi theo đúng chế độ, chính sách./.

THƯ VIỆN TỈNH THÁI NGUYÊN